

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. ตุกตักเงินข้าว ๖ หมื่นล้าน
๒. ธกส.ตั้งกองทุนจำนำข้าว
๓. ยางพาราเอา โดนกตราคาผู้ซื้อป่นสต็อก
๔. สลด ! ชาวนาซ็อกตาย ดูข่าวสิ้นหวังได้เงินค่าข้าว ฟุบคามือ ๕. ปชป.แฉข้าวเน่า
พิษณุโลก โคตรโกงเป็นขบวนการ
๖. งบ ๒ หมื่นล้าน ค่าข้าวส่ววิด
๗. เกษตรยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวนา

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
สยามรัฐ
แนวหน้า
มติชน
เดลินิวส์



ตูกติกเงินข่าว 6หมื่นล.

สัปดาห์ที่ผ่านมา หนึ่งในข่าวที่ร้อนแรงสำหรับรัฐบาลยังเป็นประเด็นเรื่องข่าวที่ฉาวโฉ่ เมื่อนายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน นายกิตติศักดิ์ สماعيلโรงสีข้าว ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงโอนเงินออกไปที่ประเทศฮ่องกงรวม 6 หมื่นล้านบาท ผ่านไพล์กิวณชื่อดังย่านเยาวราช โดยเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโครงการจำหน่ายข้าวของรัฐบาลเฉพาะปี 2556 ถือเป็นภารกิจลอบโอนเงินโดยไม่ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

ขณะเดียวกัน จากการตรวจทุจริตในโครงการจำหน่ายข้าวที่รัฐบาลน.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้เงินรับจำหน่ายในระยะ 3 ฤดูกาลผลิตไปกว่า 3-4 แสนล้านบาทนั้น ปรากฏว่ามีเงินที่ตกหล่นอยู่ในมือนักการเมืองกว่า 8 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ข่าวดังกล่าวทำให้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รว.พาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะเป็นช่วงที่รับตำแหน่งในช่วงปี 2555/2556 ออกมาตอบได้ว่า ไม่ต้องการให้นายนิพนธ์พูดแบบกำกวม มีการกล่าวหาลอยๆ หากมีข้อมูลว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำ ก็ขอให้ระบุชื่อออกมาเลย เพื่อคนที่ถูกพาดพิงจะได้ฟ้องร้องและแจ้งความหมิ่นประมาทได้



นิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน

หารือกับรัฐบาลในรายละเอียด ซึ่งจะช่วยเหลือจำนวน 5 ล้านดอลลาร์ใน 5 ปี โดยในระยะเร่งด่วนจะซื้อ 2 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ในระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค. กระทรวงพาณิชย์จะระบายข้าวผ่านตลาดซื้อขายล่วงหน้าและการประมูลทั่วไป ประมาณ 8 แสนตัน

กัวเงินข่าวลับไม่เป็นท่า

อีกประเด็นที่เกี่ยวกับข่าวคือการที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (ทีเอ็น) อายุ 8 เดือน วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อนำเงินรายได้มาชำระเงินค่าข้าวเกษตรกรชาวนามากกว่า 1 แสนล้านบาท โดยจะขายให้รัฐวิสาหกิจ แต่ปรากฏว่ามีเพียง 1 รายที่เสนอราคาประมูลจนต้องล้มไปโดยปริยาย ส่งผลให้ชาวนาเดือดร้อนทั่วประเทศในขณะนี้

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีหนังสือเชิญรัฐวิสาหกิจที่สนใจของประมูลในวันที่ 27 ก.พ. ซึ่งข่าวดังกล่าวทำให้พนักงานในรัฐวิสาหกิจเกือบทุกแห่ง ทั้งการประปานครหลวง การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที ต่างพากันออกมาประท้วงคณะกรรมการในแต่ละรัฐวิสาหกิจไม่ให้ประมูลตั๋วดังกล่าว เพราะเห็นว่าสุ่มเสี่ยงจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

อีกทางหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งขายข้าวทั้งจีทูจีและการประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยเมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐบาลจีนจะช่วยซื้อข้าวจากไทย โดยให้ลดอัตราค่าขนส่งเงินประจำประเทศไทยมา



ธกส. ดันตั้งกองทุนจำนำข้าว

สถานการณ์เงินกู้ในโครงการรับจำนำข้าวเริ่มตึงตั้นขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อแผนการกู้จากหน่วยงานหลายแห่ง โดยเฉพาะการประมูลตัวใช้เงินเพื่อระดมทุนจากภาครัฐวิสาหกิจ เพชฌัญญูบรรดช็อกกฎหมาย จนทางการต้องเดินไปสู่การตั้งกองทุนจำนำข้าว



1 อนุมัติเปิด 3 บัญชี ตั้งกองทุนจำนำข้าว

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนา โดยมีเป้าหมายระดมเงิน 2 หมื่นล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 บัญชี คือ 1.บัญชีเงินบริจาค ไม่มีการคืนเงินต้น 2.บัญชีเงินสมทบแบบไม่มีผลตอบแทนคืนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น 3.บัญชีเงินสมทบรับดอกเบี้ย 0.63% เปิดรับฝาก 3 มี.ค.-30 มิ.ย. และจะคืนเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 31 ธ.ค. 2557

อย่างไรก็ตาม นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลังตั้งข้อสังเกตว่ากองทุนนี้อาจมีปัญหากฎหมายเรื่องการจ่ายดอกเบี้ย เพราะจะผูกพันกับรัฐบาลชุดใหม่ ขณะที่พนักงาน ธ.ก.ส. ก็อาจไม่ยินยอมหากธนาคารนำผลประโยชน์ภายในไปจ่ายดอกเบี้ย



ยางพาราเงา โดนกดราคา ผู้ซื้อบั่นสต็อก

โพสต์ทูเดย์ > แกนนำชาวสวนยาง ระบุประเทศผู้ใช้อย่างบั่นตัวเลขสต็อกกดราคา

นายเพ็ก เลิศวังพง แกนนำนุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชสยท.) เปิดเผยว่า ผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและภัยแล้งในภาคใต้ ทำให้ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดน้อย ทั้งๆ ที่ตามปกติแล้วจะส่งผลให้ราคายางพาราวิ่งขึ้นไม่อยู่ที่ประมาณ 80 บาทต่อกิโลกรัม แต่ปัจจุบันราคายางพาราไม่ขยับไปไหนยังอยู่ที่ระดับประมาณ 63-65 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น

นายเพ็ก กล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ราคายางพาราไม่ขยับ เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ใช้อย่างได้รวมตัวกันบั่นตัวเลขสต็อกยางพาราเทียมขึ้นมา เพื่อกดราคายางของไทยไม่ให้ขยับ เพราะรู้ว่ารัฐบาลไทยมีสต็อกยางพาราในจำนวนที่มากกว่า 2 แสนตัน

"ที่ผ่านมามาสต็อกยางพาราของประเทศผู้ใช้อย่างน่าจะลดลงจากการเพิ่มการซื้อรถยนต์เพราะหลายประเทศเริ่มฟื้นตัว ทำให้น่าสงสัยว่าปริมาณสต็อกยางพาราที่ประเทศผู้ใช้อย่างสำคัญประกาศออกมาว่าจะเป็นตัวเลขที่ตลาดเคลื่อนไหว หรือต้องการให้กระทบราคาทางจิตวิทยาตลาด เช่น จีนที่สต็อกน่าจะเหลือแค่ 2 แสนตัน แต่พบว่ามีการระบุว่าสต็อกยางมีถึง 5 แสนตัน ทำให้บริษัทที่รับซื้อยางเพื่อส่งออกนำมาอ้างเพื่อกดราคาซื้อยางในประเทศ" นายเพ็ก กล่าว

นายเพ็ก กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางที่จะทำให้สถานการณ์ยางราคาดีขึ้น ควรเร่งช่วยกันให้เกิดรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วเพื่อให้มีการบริหารประเทศ และสามารถที่จะตัดเส้นทางนโยบายได้ เพราะผลจากการที่รัฐบาลรักษาการหรือผู้นานทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการสต็อกยางพาราที่เป็นปัญหาตามหลอนประเทศได้ ทั้งยังเป็นผลงานชิ้นโบว์ดำของอดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่ไปซื้อยางราคาสูงกว่าตลาด จนเกิดปัญหาเหมือนกับโครงการจำนำข้าวที่ซื้อแพง

นอกจากนั้น รัฐบาลใหม่จะต้องมีความจริงจังที่จะส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อลดอำนาจต่อรองของกลุ่มประเทศผู้ซื้อยาง แต่ขณะนี้พบว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เนื่องจากยังไม่มียางประมาณดำเนินการแม้ว่ารัฐบาลจะอนุมัติงบไว้ 5,000 ล้านบาท เพื่อให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรนำไปเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อแปรรูป

แหล่งข่าวจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคายางพาราที่มีการซื้อในสวนยางจากเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ 52-55 บาท/กิโลกรัมเท่านั้น ขณะที่ราคาประมูลตลาดกลางประมาณ 63-65 บาทต่อกิโลกรัม แต่เชื่อว่าราคายางน่าจะมียอดทางที่ดีขึ้นเพราะผลผลิตออกน้อย ผู้ใช้อาจเกรงไม่มียางใช้ต้องรีบซื้อ

สำหรับมูลค่าการส่งออกยางพาราในเดือน ม.ค. 2556 มียอดการส่งออก 7,100 ล้านบาท เดือน ม.ค. 2557 ยอดส่งออกแค่ 6,500 ล้านบาท ■



สลด! ชาวนาช็อกตาย

ดูข่าวสั้นหวังได้เงินค่าข้าวฟูปคามือบ 'กกต.' หนักใจบฯ 2 หมื่นล้าน ส่อวิต รัฐบาลเบรกยึดอายุโครงการรับจํานำ

ชาวนาพิจิตร "ช็อกตาย" คาเวที่มีอบ เรียกร้อง รม.จ่ายเงินหน้ากระทรวงมหาดไทย ด้าน "ทมอวรงค์" แฉรัฐบาลทุจริต 5 ฝ่ายร่วมจับพิรุช "คณิน" ชัด "ป.ป.ช." ไร้อำนาจฟัน "ยิ่งลักษณ์" พร้อมจี "นักวิชาการ-นักก.ม." แก้ปัญหา

"นิวัฒน์ธำรง" เพยไม่ต่ออายุจํานำข้าว อังรัฐบาลรักษาการ "ยรรยง" ลงพื้นที่ตรวจโกดังโครงการรับจํานำข้าวเมืองนนท์ ก่อนนำข้าวไปเปิดประมูลสัปดาห์หน้า ด้าน "กรมบัญชีกลาง" ชี้นางบกลาง 2 หมื่นล้าน จ่ายจํานำข้าวต้อง

รอาหารหรือ "กกต.-สำนักงบฯ" ก่อน ลุ้น สัปดาห์หน้าเริ่มผลิตกต.ไฟเขียววงกลาง 2 หมื่นล้าน ให้ชาวนา "สมชัย" ยอมรับ หนักใจ ทั่ววันชัตรัฐธรรมนูญ ม.181

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.57 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ยังไม่สามารถขยายเวลาโครงการรับจํานำข้าวได้ หลังจากโครงการรับจํานำข้าวฤดูกาลผลิตรอบที่ 1 ปี 2556/2557 ล้นสุดลงไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการ

อย่างไรก็ตาม ■ อ่านต่อหน้า ๓๒

■ สลด!

ต่อจากหน้า 1

ขณะนี้มิงบกลางจําจำนวน 712 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นชอบแล้ว รัฐบาลจะทยอยโอนได้ทั้งหมดสัปดาห์หน้าโดยจ่ายให้กับชาวนา 3,971 ราย ใน 5 จังหวัด ที่ยังไม่ได้รับเงินจํานำข้าวในฤดูกาลผลิต ปี 2555/2556 ซึ่งได้แก่ ฉะเชิงเทรา, เพชรบูรณ์, ปราจีนบุรี, อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา ส่วนบกลางอีก 20,000 ล้านบาท รอให้กกต.พิจารณาอีกครั้ง

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวอีกว่า งบกลางนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการก่อหนี้ผูกพันให้รัฐบาลใหม่ เพราะเป็นการยืมระหว่างรอเงินกู้จากกระทรวงการคลัง และไม่ได้หวังผลในการหาเสียง

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรับจํานำข้าวที่โกดังกลาง ภายใต้การดูแลขององค์การคลังสินค้า (อคส.) คลังโรงสีขุนศรี และคลังศรีพรกิจ อินเตอร์ริช อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบข้าวในโกดังกลางที่เข้าร่วมโครงการรับจํานำข้าวเปลือกของรัฐบาลและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าข้าวในสต็อกของรัฐบาลยังอยู่ครบ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้าวในสต็อกที่รัฐบาลนำออกมาประมูลเป็นข้าวคุณภาพดี ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งองค์การคลังสินค้าและโรงสี ยังมีการจัดเก็บและดูแลคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังจะเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปนี้ เตรียมจะเปิดประมูลข้าวเพิ่มเติมทั้งการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปและผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งนำเงินที่ได้จากการขายข้าวไปชำระค่าข้าวโครงการรับจํานำให้กับชาวนาให้เร็วที่สุด

ส่วนกรณีทีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ใช้งบกลาง 2 หมื่นล้านบาท ไปใช้จ่ายในโครงการรับจํานำข้าว นั้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ขณะนี้ ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ยื่นเรื่องเสนอขอใช้งบกลาง ดังนั้นก็ต้องรอขั้นตอนการหารือกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสำนักงบประมาณก่อน เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินตามทีสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกรณีดังกล่าว หาก กกต.มีคำตอบชัดเจน สำนักงบประมาณจะเป็นผู้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้กับธนาคารเพื่อ

การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้ ธ.ก.ส.เป็นผู้ตั้งเบิกจ่ายเข้ามาทั้งนี้ในฐานะที่เป็นกรรมการธ.ก.ส. ด้วยนั้น มองว่าในส่วนของการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่นำข้าวมาเข้าโครงการรับจํานำข้าวก็ยังมีกรจ่ายเงินเป็นระยะๆ เพียงแต่ไม่มากนัก เพราะมีเงินที่ได้จากการระบายข้าวทยอยส่งเข้ามา และจากนี้ไปก็จะมีเงินที่มาจากผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรนำมาบริจาคสมทบ เข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา ตามที่ ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งขึ้น โดยจะเริ่มในวันที่ 3 มี.ค.นี้ และเชื่อว่าน่าจะถึง 2 หมื่นล้านบาท ตามเป้าหมาย

นายมนัส กล่าวว่า สำหรับกรณีทีสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เชิญชวนรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประมูลตัวสัญญาใช้เงิน (พีเอ็น) และปิดรับไปเมื่อวันที่ 27 ก.พ.นั้น เท่าที่ทราบมีรัฐวิสาหกิจยื่นเข้ามาเพียง 1 ราย จึงได้ล้มประมูลไป ดังนั้น เงินที่จะนำมาจ่ายให้เกษตรกรที่ยังค้างอยู่ก็คงเป็นเงินจากกองทุนและระบายข้าวไปก่อน

ด้าน นางอำมร เขาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กองทุนประกันสังคมจะไม่เข้าไปลงทุนหรือซื้อพันธบัตรในโครงการรับจํานำข้าว เพราะในขณะนี้ ได้จัดสรรเงินลงทุนพันธบัตรตามกรอบที่รลงทุนไว้หมดแล้วและในปีนี้จะไม่เข้าไปลงทุนด้านการเกษตรขณะที่ ปี 2557



สปล.ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และด้าน
โภคภัณฑ์ โดยให้ความสนใจเฉพาะลง
ทุนซื้อทองคำเท่านั้น ส่วนการลงทุนด้าน
พลังงานและเกษตรไม่มีการลงทุน เนื่อง
จากเห็นว่าให้ผลตอบแทนน้อย และหาก
การลงทุนทางเลือกในส่วนของทองคำ
ได้ผลตอบแทนน้อย ก็สามารถปรับสัดส่วน
ไปเพิ่มการลงทุนในส่วนอสังหาริม
ทรัพย์แทนได้

วันเดียวกัน ที่พรรคเพื่อไทย นาย
คณิน บุญสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ชื่อ พรรคเพื่อไทย แกลงถึงสถานะทาง
กฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ซึ่งมีมติเอกฉันท์ในการแจ้งข้อกล่าวหา
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่
นายกรัฐมนตรี และรว.กลาโหม ใน
โครงการรับจำนำข้าว ว่า มีเพียงคณะ
กรรมการป.ป.ช.เพียง 2 ท่านเท่านั้น ที่
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ส่วนกรรมการ ป.ป.ช.อีก 6 ท่าน โดย
เฉพาะ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานป.ป.ช. และนายวิชา มหาคุณ
ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนและ
แจ้งข้อกล่าวหานายกฯ ซึ่งมาตรา 12
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ระบุ
ว่ากรรมการป.ป.ช. มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 9 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว ซึ่งเป็นข้อความเดียวกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 249
วรรคแรก

นายคณิน แกลงว่า ส่วนที่มักอ้าง
กันว่า ป.ป.ช.ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
รัฐประหารซึ่งถือเป็นรัฐาธิปัตย์ จึงไม่
ต้องมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนั้น
กรรมการ ป.ป.ช.ทั้ง 9 คน ได้รับแต่งตั้ง
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่
19 ลงวันที่ 22 ก.ย.2549 ซึ่งความเป็น
รัฐาธิปัตย์ได้สิ้นสุดลงแล้ว ทั้งนี้ที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ.2549 บังคับใช้ในวันที่ 1
ต.ค.2549 ความเป็นรัฐาธิปัตย์ของ
คณะรัฐประหารที่แต่งตั้งกรรมการป.ป.ช.

ทั้ง 9 คน ก็สิ้นสุดลง เนื่องจากความ
เป็นรัฐาธิปัตย์ได้ถวายนครแล้ว
กษัตริย์ไปแล้ว

“สมควรหรือไม่ที่จะให้ป.ป.ช.ที่
ไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง มาใช้
อำนาจไต่สวนเอาผิดถึงขั้นถอดถอนและ
ดำเนินคดีอาญากับบุคคลระดับนายกฯ
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมี
พระบรมราชโองการแต่งตั้ง ทั้งนี้ องค์
กรตรวจสอบทั้งหลายที่บัญญัติในรัฐ
ธรรมนูญ ทั้งคณะกรรมการการเลือก
ตั้ง (กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือแม้แต่คณะกรรมการ
การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลับได้รับ
พระบรมราชโองการแต่งตั้งทั้งสิ้น ดังนั้น
ของเรียกร้องต่อสาธารณชน นักวิชาการ
และนักกฎหมาย ต้องพิจารณาเรื่องนี้
อย่างจริงจังเสียที เพราะเป็นที่เคลือบ
แคลงสงสัยของสังคมโดยเฉพาะเรื่อง
กรใช้อำนาจ” นายคณิน กล่าว

ขณะที่ นพ.วงศ์ เดชกิจวิกรม อดีต
ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ได้
โพสต์ facebook ส่วนตัว Warong
Dechgitvigrong ว่า จากกรที่สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาตรวจ
โกดังข้าวรัฐบาลที่วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก
พบข้าวเน่าเสื่อมสภาพ รวมทั้งข้าวสาร
บางส่วนมีสภาพคล้ายแป้งนั้น เป็นการ
ยืนยันถึงขบวนการทุจริตชั้นตอนกลางน้ำ
ที่เอาข้าวสารเข้าเก็บโกดัง การทุจริตใน
ขั้นตอนนี้ต้องเป็นการรู้เห็นเป็นใจกัน
ทั้งส่วนโรงสี เซอร์เวย์อร์ เจ้าของโกดัง
เจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งผลประโยชน์บางส่วน
ที่ส่งต่อถึงฝ่ายการเมือง จึงไม่แปลกที่
ผ่านมาที่รัฐบาลพยายามปกปิดข้อมูล
เกี่ยวกับคลังข้าวสาร

“ผมยังเชื่อว่าปัญหาข้าวสารเสื่อม
สภาพไม่เพียงเท่าที่เห็น น่าจะยังมีกระ
จ่ายในหลายๆ พื้นที่ คำถามที่เกิดขึ้นคือ
รัฐบาลจะชี้แจงและแก้ปัญหาอย่างไร
เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลพยายามปกปิด
และปฏิเสธมาตลอด แต่ถ้าไปตรวจก็จะ
ไปตรวจกองข้าวปกติเพื่อเป็นการสร้าง
ภาพเท่านั้น

นอกจากนี้ สภาพที่เห็นนั้น เป็น
ข้าวโครงการรับจำนำปี 54/55 แสดงว่า
ข้าวที่รัฐบาลเอาไประบายขายก่อนหน้านี้

กลายเป็นข้าวโครงการปี 55/56 หรือปี
56/57 โดยหลักการแล้วรัฐบาลควรต้อง
เอาข้าวปี 54/55 เร่งระบายให้หมดเสีย
ก่อน แต่การที่รัฐบาลยังเก็บข้าวปี 54/
55 ไว้ ทำให้สภาพข้าวที่เสื่อมอยู่แล้ว
ยังมีความเสื่อมเสียมากยิ่งขึ้น สะท้อน
ถึงความไม่โปร่งใสในการระบายข้าวของ
ทางรัฐบาลอย่างชัดเจน

ข้อที่น่าสังเกต ปัจจุบันทางรัฐบาล
เพิ่งจะตื่นเร่งระบายข้าว ทั้งที่โครงการ
นี้ดำเนินการมาเข้าปีที่ 3 แล้ว ถ้า
รัฐบาลเร่งระบายข้าวตั้งแต่เริ่มโครงการ
และดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่
เอื้อให้แก่เอกชนรายหนึ่งรายใด ผมเชื่อ
ว่ารัฐบาลจะมีรายได้เพียงพอที่จะมาใช้
หนี้ให้แก่พี่น้องชาวนา แต่เพราะการ
ทุจริต และไม่ยอมระบายข้าวตั้งแต่แรก
จึงทำให้รัฐบาลมีปัญหาสภาพคล่อง ใน
การชำระหนี้ให้ชาวนาในปัจจุบัน และ
ราคาที่ได้จากการระบายก็ต่ำกว่าราคา
ตลาดมาก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุด นายสม
ชัย ศรีสุทธีการ กกต. ด้านกิจการบริหาร
งานเลือกตั้ง ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึง
กรณีการอนุมัติให้มีการกู้เงิน เพื่อไป
ช่วยโครงการจำนำข้าว ให้กับชาวนาของ
รัฐบาล โดยระบุเนื้อหาว่า

“การที่ กกต.อนุมัติงบกลาง 712
ล้านช่วยชาวนา ไม่ได้แปลว่างบกลาง
20,000 ล้านจะต้องอนุมัติ เนื่องจาก
วงเงินทั้ง 2 มีความแตกต่างกันโดยวงเงิน
712 ล้าน ที่ช่วยชาวนา เป็นชาวนาที่
ค้างจ่ายในฤดูกาลผลิต 55/56 กลุ่มสุดท้าย
ที่มีปัญหาจากการตกสำรวจ และเป็น
การขอแบบตัดจ่ายหนี้ครั้งเดียว ไม่มีผล
ผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไป รวมถึงไม่มี
ผลต่อการหาเสียง เนื่องจากเป็นหนี้เก่า
ที่เกี่ยวข้องกับชาวนาจำนวนน้อยเพียง
3,000 รายเศษ อีกทั้งส่วนนี้งบประมาณ
ได้กันงบประมาณจากงบเหลือจ่ายปี
56 เพื่อการนี้เป็นการเฉพาะไว้แล้ว ส่วน
วงเงิน 20,000 ล้าน ที่จะมาของงบกลาง
ใหม่นั้น เป็นชาวนาในฤดูกาลผลิต 56/
57 และเป็นเงินที่นำไปใช้หมุนเวียน หาก
ขายข้าวหรือออกพันธบัตรได้จะเอามา
คืน และวงเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชา
นาจำนวนนับแสนรายทั่วประเทศ”



ประเด็นที่ กกต.ต้องพิจารณา โดยอิงรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 คือ 1.เป็นความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ 2.ก่อให้เกิดผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไปหรือไม่ และ 3.เป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งหรือไม่ ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้า น่าจะได้รับความคอบ ท้วงติงจากรัฐบาลส่งตัวแทนมาชี้แจงต่อ กกต. ซึ่งน่าจะเป็นรมต.หรือรมช.คลัง และตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์

“แต่ใจผมอยากให้คนเหล่านี้มาชี้แจงด้วยคือ 1.นายการุณ โสกุล อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย 2.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และ 3.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อท่านจะชมชุกกกต.ได้ผล”

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุชวานา จ.พิจิตร ช็อกตาย ระหว่างเข้าร่วมชุมนุมเพื่อทวงเงินรัฐบาล ในโครงการรับจำนำข้าว ที่บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย โดยทราบชื่อต่อมา นายชินกร ชัยนาม อายุ 42 ปี เป็นชวานาตำบลแหลมมิ่ง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โดยระหว่างที่นายชินกรได้ติดตามข่าวจากโทรทัศน์และไร่ไว้วางว่าจะได้เงินจากรัฐบาล จนเกิดการช็อกอยู่ที่หน้าเวทีการชุมนุม แม้จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางกรุงเทพฯ แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน



ปชป. แฉข่าวเน่าพิษณุโลก 'โคตรโกง' เป็นขบวนการ

จีسوبใหม่โกดังทั่วประเทศ ขวานาเข็ด-ปัฐยกเล็กจํานำจํานำ

กลุ่มชาวนาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินโครงการรับจํานำข้าวฤดูกาลผลิต 2556/2557 อย่างต่อเนื่อง โดย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

ต่อ : จํานำข้าว - หน้า 11

จํานำข้าว

ประธานเครือข่ายชาวนาภาคเหนือ ในฐานะรองประธานเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 มีนาคมว่า ในระยะ 1-2 วันนี้ ชาวนาทั่วประเทศจะยังคงไม่มีการเคลื่อนไหว เนื่องจากต้องการดูท่าทีของรัฐบาลว่า จะมีการดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินให้กับชาวนาอย่างไรบ้าง

ทั้งนี้โดยส่วนตัวยังคงขออย่าดูคยินเดิมว่า หากรัฐบาลไม่สามารถนำเงินมาจ่ายให้ชาวนาได้ก็ควรลาออก เพื่อให้มีรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณมาจ่ายเงินให้กับชาวนา เนื่องจากตอนนี้ชาวนาเดือดร้อนกันมาก บางรายจะต้องมีการนำเครื่องมือการเกษตรไปจํานำ เพื่อนำเงินใช้ในการลงทุนรอบใหม่

นอกจากนี้ยังยืนยันว่า ไม่เห็นด้วยกับการทยอยจ่ายเงินเป็นงวดๆ เพราะอาจเปิดโอกาสให้นักการเมืองมาหาผลประโยชน์ได้ เช่น อาจมีนักการเมืองนำเงินดังกล่าวไปให้ชาวนาในพื้นที่ของตนซึ่งเป็นที่ฐานเสียงก่อน ส่วนชาวนาที่อยู่นอกพื้นที่ก็ต้องรอและเดือดร้อนต่อไป ส่วนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อนุมัติให้รัฐบาลใช้งบประมาณ 712 ล้านบาทมาจ่ายให้ชาวนา แต่ยังไม่อนุมัติอีก 20,000 ล้านบาท ชาวนาไม่ได้ให้ความสนใจว่าจะเป็นอย่างไร เพราะสิ่งที่สนใจคือ รัฐบาลต้องกำหนดวันจ่ายเงินให้แก่ชาวนามาให้ชัดเจนเท่านั้น

“หลังจากนี้จะต้องไม่มีโครงการรับจํานำข้าวอีก เพราะถือเป็นการที่สร้างความล้มเหลวและทำให้ชาวนา ต้องได้รับความเดือดร้อน ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการทำนารอบใหม่ รวมทั้งต้องแบกรับหนี้สินเพิ่มมากขึ้นด้วย พร้อมจะมีการเดินทางกดดันรัฐบาลต่อไป เพื่อให้ได้เงินของชาวนาคืนมา” นายกิตติศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เปิดเผยว่า การที่กกต.อนุมัติให้รัฐบาลใช้งบกลาง 712 ล้านบาท ช่วยชาวนา ก็ไม่ได้หมายความว่า จะต้องอนุมัติงบกลางอีก 20,000 ล้านบาท ตามมาด้วย เนื่องจากวงเงินทั้ง 2 ก้อนมีความแตกต่างกัน และที่สำคัญเงิน 712 ล้านบาท เป็นวงเงินค้างจ่ายให้กับชาวนามาตั้งแต่ฤดูกาลผลิต 2555/56 ไม่มีผลผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไป ส่วนวงเงิน 20,000 ล้าน เป็นเงินที่ต้องนำไปหมุนเวียนในโครงการฤดูกาลผลิต 2556/57 หากขายข้าวหรือออกพันธบัตรได้ ก็จะนำมาคืนภายหลัง ทำให้มีประเด็นที่ กกต. ต้องพิจารณาต่อโดยอิงรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 ว่า 1.เป็นความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ 2.ก่อให้เกิดผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไปหรือไม่ และ 3.เป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งหรือไม่ ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้า น่าจะได้รู้คำตอบ

“แต่ใจผมอยากในคนเหล่านี้มาชี้แจงด้วย คือ 1.นายการุณ โหสกุล อดีต สส.พรรคเพื่อไทย 2.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และ 3.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รวมมหาชาติ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เผื่อท่านจะข่มขู่ กกต.ได้ผล” นายสมชัยกล่าว

วันเดียวกัน นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า จากกรณีข่าวรัฐบาลเตรียมนำเงินบางส่วนที่ได้จากการขายข้าวและการออกพันธบัตรไปให้ชาวนา โดยเฉพาะชาวนาจากจ.อุทัยธานี นั้น พรรคขอแสดงความยินดีกับชาวนากลุ่มดังกล่าวที่จะได้รับเงินตามที่รัฐบาลประกาศไว้ แต่อยาก

เตือนรัฐบาลต้องระมัดระวัง เพราะไม่อยากจะถูกมองเป็นการเลือกปฏิบัติจ่ายเงินเฉพาะกับชาวนาที่มาจากพื้นที่ฐานเสียงของฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ควรจ่ายเงินอย่างเป็น



แนวหน้า

วันที่ : อาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 12,007 หน้า: 1,11

คอลัมน์ ปชป.แนวหน้าเพื่อพิษณุโลก "โคตรโกง" เป็นขบวนการ

ธรรม ใครได้ใบประทวนก่อนก็ควรได้รับเงินก่อน

ขณะที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจโกดังข้าวรัฐบาลที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พบข้าวเน่าเสื่อมสภาพ รวมทั้งข้าวสารบางส่วนมีสภาพคล้ายแป้ง เป็นการขึ้นชั้นถึงขบวนการทุจริตในขั้นตอนการนำข้าวสารเข้าเก็บโกดัง ซึ่งต้องเป็นการรู้เห็นเป็นใจกันทั้งโรงสี เซอร์เวเยอร์ เจ้าของโกดัง เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งผลประโยชน์บางส่วนที่ส่งต่อถึงฝ่ายการเมือง จึงไม่แปลกที่รัฐบาลพยายามปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับคลังข้าวสาร

“ผมยังเชื่อว่าปัญหาข้าวสารเสื่อมสภาพไม่เพียงเท่าที่เห็น น่าจะยังมีกระจายในหลายๆ พื้นที่ คำถามที่เกิดขึ้นคือ รัฐบาลจะเข้มงวดและแก้ปัญหาอย่างไร เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลพยายามปกปิดและปฏิเสธมาตลอด แต่ถ้าไปตรวจก็จะไปตรวจกองข้าวปกปิดเพื่อเป็นการสร้างภาพเท่านั้น”

นพ.วรงค์ระบุด้วยว่า จากสภาพที่เห็นเป็นข้าวโครงการรับจำนำปี 2554/55 แสดงว่า ข้าวที่รัฐบาลเอาไประบายขายก่อนเป็นข้าวโครงการปี 2555/56 หรือปี 2556/57 ทั้งที่โดยหลักการแล้ว รัฐบาลควรนำข้าวปี 2554/55 ไประบายให้หมดเสียก่อน แต่การที่รัฐบาลยังเก็บข้าวปี 2554/55 ไว้ ทำให้สภาพข้าวที่เสื่อมอยู่แล้วยังมีความเสื่อมเสียมากยิ่งขึ้น สะท้อนถึงความไม่โปร่งใสในการระบายข้าวของทางรัฐบาลอย่างชัดเจน



งบ 2 หมื่นล. ค่าข้าวสาลี สมชัยตั้งท่า

**ชี้มีผลต่อคะแนนเสียง
ยรรยงบ้องใจจากสตง.
ปชป.ชี้ 2 ล้านล. ภาครัฐ
ปชป. จีปมสวมสิทธิข้าวคุณภาพต่ำจาก
ปท. เพื่อนบ้าน ขณะที่ ยรรยง 'ตรวจคลัง
นนทบุรียันเกรดดี (อ่านต่อหน้า 5)**

ต่อจากหน้า 1

ค่าข้าว

2 หมื่นล. จ่ายค่าข้าวสาลีสะดุด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า การที่ กกต.อนุมัติให้รัฐบาลใช้งบกลางจำนวน 712 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินจำนำข้าวชวนาที่ตกค้างก่อนหน้าไม่ได้ แปลว่าการจะใช้งบกลางอีกจำนวน 20,000 ล้านบาทของรัฐบาล ทาง กกต.จะต้องอนุมัติ เนื่องจากวงเงินทั้งสองมีความแตกต่างกันคือ วงเงิน 712 ล้านบาท ที่ช่วยชวนา เป็นชวนาที่รัฐบาลค้างจ่ายในฤดูกาลผลิตปี 2555/56 กลุ่มสุดท้ายที่มีปัญหาจากการตกสำรวจ และเป็นการขออนุมัติแบบตัดจ่ายหนี้ครั้งเดียว ไม่มีผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไป รวมถึงไม่มีผลต่อการหาเสียง เนื่องจากเป็นหนี้เก่าที่เกี่ยวข้องกับชวนาจำนวนน้อยเพียง 3,000 ราย อีกทั้งสำนักงบประมาณได้กั้นงบประมาณจากงบเหลือจ่ายปี 2556 เพื่อการนี้เป็นการเฉพาะไว้แล้ว ส่วนวงเงิน 20,000 ล้านบาทที่รัฐบาลมาขอใช้งบกลางใหม่นั้น เป็นชวนาในฤดูกาลผลิต 2556/57 และเป็นเงินที่นำไปใช้หมุนเวียน หากขายข้าวหรือออกพันธบัตรได้จะเอามาคืน รวมทั้งวงเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชวนาจำนวนนับแสนรายทั่วประเทศ

'สมชัย' แจงแตกต่างอนุมัติ 712 ล.

นายสมชัยระบุอีกว่า ประเด็นที่ กกต. ต้องพิจารณาโดยอิงรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 คือ 1. เป็นความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ 2. ก่อให้เกิดผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไปหรือไม่ และ 3. เป็นการให้ทรัพยากรของรัฐเพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะได้รู้คำตอบ หลังจากรัฐบาลส่งตัวแทนมาชี้แจงต่อ กกต. โดยน่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง และตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ แต่ใจหมอยากให้คนเหล่านี้มาชี้แจงด้วย คือ 1. นายการุณ โสกุล อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย 2. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และ 3. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อท่านจะชมชู้ กกต. ได้ผล



เกษตรยั่งยืน...เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวนา

นโยบายจํานําข้าวของรัฐบาลชุดนี้เกิดปัญหามากมาย ชาวนาไม่ได้เงินตามระยะเวลาเกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนตามมา ปัญหาข้าวเก่า เกิดขบวนการทุจริตในโครงการจํานําข้าว ทำลายระบบการค้าข้าวของประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีชาวคิด “บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการปฏิรูประบบเกษตรกรรมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีเกษตรกรเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แม่ข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม

นายภาคภูมิ อินทร์แป้น เกษนํ้าชุมชน ต.ทอมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องข้าวชาวนาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันคือ หนี้สิน โดยเฉพาะหนี้ในระบบ จากเดิมเมื่อ 4-5 ปีก่อนเป็นหนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ 50,000 บาท แต่ปัจจุบันเป็นหนี้ราว ครัวเรือนละ 1 แสนบาท เพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว ยิ่งสถาบันการเงินเพิ่มวงเงินกู้ให้เกษตรกรมากเท่าไร ก็จะเป็นหนี้มากขึ้น เพราะส่วนใหญ่กู้เต็มเขตตาม การเป็นหนี้สะสมส่วนใหญ่เกิดจากการไม่พึ่งตนเองคือ ต้องการเร่งผลผลิต โดยซื้อขายกําลังด้วยพืช หรือออร์แกนิกเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีค่าไ้มสูงกว่าได้ผลผลิต



สูงทั้ง ๆ ที่เกษตรกรสามารถจัดการเมล็ดพันธุ์และเพิ่มผลผลิตให้สูงได้ด้วยการปรับปรุงดิน เอาใจใส่ในการจัดการดูแล ไม่ต้องเสียเงินค่าต้นกล้าเหล่านี้

“ทางออกที่ดีที่สุดของชาวนาคือ การทำเกษตรยั่งยืน/เกษตรพอเพียง ที่เน้นการพึ่งตนเอง ทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย แม้ผลผลิตจะขายได้ในราคาไม่สูงแต่ต้นทุนต่ำ อย่างตนเองทำนาเกษตรอินทรีย์มีผลผลิตเฉลี่ย 20 ตันต่อแแปลงนา ขายได้ราคา 21 บาทต่อกิโลกรัม รวม 21,000 บาทต่อตัน สูงกว่าราคาจํานํา 15,000 บาท” นายภาคภูมิ กล่าว

นายทวีป ฐนัน อุตต นายคม ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี กล่าวว่า ระบบการจัดการน้ำแม้จะอยู่ในเขตชลประทานแต่ก็มีปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ถือเป็นปัญหาเรื่องข้าวที่เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่ต้องประสบมาตลอด เนื่องจากวิถีระบบชลประทานไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของพื้นที่ การแก้ปัญหาเรื่องนี้ควรใช้ระบบชลประทานจากข้างล่าง ไร่ระดับพื้นที่เป็นคนตัดสินใจในการเปิด-ปิดน้ำในระบบชลประทานของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้จริง ตรงเวลา และความคุ้มค่าในการทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง

น.ส.ทัศนีย์ วีระกันต์ ผู้จัดการแผนงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเพื่อ

คุณภาพชีวิตเกษตรกร กล่าวว่า ปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง มีการเปลี่ยนระบบเกษตรจากแบบพึ่งตนเองกลายเป็นแบบการตลาด เพื่อให้อาหารและผลการเกษตรมีราคาถูก ขณะที่เกษตรกรต้องแบกรับความเสี่ยง



ไว้เองทั้งหมด ซึ่งการทำเกษตรต้องพึ่งธรรมชาติอย่างมาก จึงเกิดความไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีและไม่มีความสุข ส่วนโครงการจํานําข้าว ไม่ใช่มีเงินสำรองเพียงพอหรือไม่ แต่อยู่ที่การบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่ดีพอ เมื่อชาวนาไม่เข้าโครงการจํานําข้าวแบบทั้งหมดหน้าตักเพราะเชื่อถือรัฐบาล แต่ที่รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพทางการเงิน ทำให้ชาวนาไม่มีเงินใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพียงพอ การแก้ปัญหาต้องใช้ระบบ CSA (Community Support Agriculture) ให้ชุมชนมาเป็นผู้ลงทุนการเกษตรและแบกรับความเสี่ยงร่วมกับ โดยประกันความเสี่ยงให้กับชาวนา

ผู้จัดการแผนงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ข้อเสนอว่า แนวทางการช่วยเกษตรกรอย่างได้ผลคือ แนวทางเกษตรกรรม



ยั่งยืน เป็นการเปลี่ยนวิถีคิด จากทำการเกษตรเพื่อขาย แต่เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและตนเอง โดย 1. เปลี่ยนปัจจัยการผลิตให้เกื้อกูลของระบบการผลิต ปลูกพืชหลากหลายและสร้างอาหารให้ครัวเรือนและชุมชน และ



2. เปลี่ยนตลาด ให้ผู้ผลิตเชื่อมโยงกับผู้บริโภค สร้างความเข้าใจในกันและกัน จากชายสมเหตุสมผลจะเดียวกับสินค้ามีคุณภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันต่อนโยบายรัฐ หากชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนชุมชน รับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม ช่วยให้เกิดการพึ่งตนเอง

“ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบเกษตรกรรม การประชุมครั้งนี้ เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ปัญหาอุปสรรคของการปฏิรูประบบเกษตรกรรมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อให้ชุมชนรู้จักตัวเองมากขึ้น ที่สำคัญคือปัญหาเร่งด่วนจากนโยบายรับจำนำข้าว โจทย์ใหญ่คือ จะช่วยเหลือชาวนาให้ทำนาต่อได้อย่างไร ควรให้ อปท. เป็นหน่วยสำคัญในการบริหารจัดการในพื้นที่ เพราะอยู่ใกล้เกษตรกรมากที่สุด เกษตรกรสามารถปรึกษาปัญหาได้ทันที”

ดวงพร เองบุญพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. กล่าวทิ้งท้าย

ที่ผ่านมารัฐบาลนี้เคยชูนโยบายเกษตรอินทรีย์แต่ไม่มีการสานต่ออย่างเป็นระบบ ขาดกลไกตลาด ขาดการสนับสนุนและที่สำคัญรัฐยังปล่อยให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีได้ง่ายมีกลุ่มพ่อค้าผูกขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ขณะนี้มีสารเคมีขึ้นทะเบียนทั้งหมด 27,000 รายการ จนประเทศไทยได้ชื่อว่ามีตลาดการค้าสารเคมีมากที่สุดในโลก มีข้อสังเกตว่าโครงการจำนำข้าวที่เกี่ยวข้องอาจสอดคล้องกับการขับเคลื่อนให้ตลาดการค้าสารเคมีในประเทศเติบโต ด้วยสภาพคล่องของการขายข้าวได้ราคาในช่วงแรกจนเป็นข้อจูงใจให้ชาวนากล้าลงทุนซื้อปุ๋ยยา เมื่อดูเงินค่าปุ๋ยไปลงที่บริษัทปุ๋ยขายปลีกพันธุ๋ มีคำถามความเงินประกันราคาข้าวเข้ากระเป๋ชาวนาลักที่บาททั้งที่ลงทุนลงแรงไม่มากใช่.